

## **Donald Trump: Vụ án giả mạo này chỉ để can thiệp vào chiến dịch tranh cử của tôi**

---

Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi bị luận tội tại tòa New York, cựu Tổng thống Donald Trump nói rằng tội duy nhất mà ông đã từng phạm là bảo vệ nước Mỹ “không sợ hãi”.

Phát biểu với những người ủng hộ tại tư dinh Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida vào tối thứ Ba (4/4, giờ Mỹ), ông Trump nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ bất cứ điều gì như này có thể xảy ra tại Mỹ. Tội duy nhất mà tôi đã từng phạm là bảo vệ đất nước ta một cách không sợ hãi khỏi những kẻ tìm cách phá hủy nó”.

Ông Trump nói Đảng Dân chủ đã đang tấn công ông từ ngày đầu. Ông liệt kê vụ điều tra thông đồng với Nga, hai vụ luận tội tại Hạ viện và vụ FBI bố ráp Mar-a-Lago để thu giữ hồ sơ tổng thống.

Ông Trump cũng nói Đảng Dân chủ và đồng minh của đảng này trong giới truyền thông đã giấu nhẹm câu chuyện laptop của Hunter Biden trong kỳ bầu cử năm 2020. Ông Trump nói với người ủng hộ rằng ông lẽ ra đã tái đắc cử nếu câu chuyện về chiếc laptop đó không bị lờ đi. Ông cũng nói FBI đã biết rõ thông tin trong chiếc laptop là chính xác, không phải tin sai lệch từ Nga.

Ông Trump đã chỉ trích gay gắt Công tố viên Quận Manhattan Alvin Bragg về việc ông này vận động tranh cử bằng lời hứa sẽ “bắt Tổng thống Trump”.

Cựu tổng thống cho biết nhiều thành viên của cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ không nghĩ các cáo buộc chống lại ông là hợp lý.

“Vụ án giả mạo này đã được đưa ra chỉ để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống sắp tới và nó nên bị loại bỏ ngay lập tức”, ông Trump tuyên bố.

Ông Trump lập luận rằng hành vi phạm tội duy nhất là ông Bragg đã rò rỉ thông tin của đại bồi thẩm đoàn. Cựu tổng thống đề nghị ông Bragg nên từ chức.

Ông Trump cũng nói ông đã đang bị đối xử khác biệt so với Tổng thống Biden về vụ giữ tài liệu mật.

“Biden là phó tổng thống. Ông ta không có quyền giải mật khi là phó tổng thống. Ông ta không bị quấy rối và săn lùng như những người làm việc cho tôi bị”, ông Trump nói.

Ông Trump nói: “Nếu quý vị chọn ra 5 vị tổng thống tồi tệ nhất lịch sử Mỹ, cộng tất cả các việc họ làm lại, thì họ đã không gây ra sự phá hủy đến mức như Biden và chính quyền của ông ta đã đang làm với nước Mỹ”.

Kết lại bài phát biểu, ông Trump tuyên bố rằng bất chấp “mây đen đang bao phủ đất nước”, chắc chắn ông “sẽ làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”.